

Vợ chồng chúng tôi sinh một cháu gái vào năm 2004, do lớn tuổi mới sinh cháu nên chúng tôi chăm sóc cho cháu rất kỹ lưỡng. Khi cháu được 12 tháng tôi bắt đầu lo đi “ngắm ngía” tìm chỗ gửi cháu. Tôi đã đi tìm hiểu khá nhiều các nhà trẻ có tiếng là tốt nhất tại tp. HCM, nhưng mỗi chỗ bên cạnh các thuận lợi như : uy tín, có chương trình dạy song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì có khi cơ sở vật chất lại hạn chế, các cháu bé sinh hoạt chủ yếu trong phòng kín, sân chơi, vận động diện tích nhỏ. Có trường thì chỉ nhận các cháu từ 3 tuổi trở lên , có trường thì mọi mặt đều đáp ứng yêu cầu nhưng giờ đưa đón thì không thích hợp với công việc của chúng tôi... Khi cháu được 18 tháng thì may mắn là cuối cùng chúng tôi cũng chọn được trường Stamford Grammmar, có thể nói mọi yêu cầu của gia đình chúng tôi đều được đáp ứng. Tuy là trường mới thành lập, nhưng nhà trường có một khuôn viên đẹp có cây xanh, vườn chơi , hồ bơi đầy đủ. Các cô giáo bảo mẫu người Việt nam đều tốt nghiệp từ các trường lớp đào tạo bài bản, các giáo viên dạy chương trình chính yếu là giáo viên đến từ Anh, Mỹ nên việc luyện tiếng Anh cho các cháu ngay từ khi mới tập nói là hết sức thuận lợi , việc chăm sóc sức khỏe có hẳn một bác sỹ riêng của nhà trường, bữa ăn của các cháu được quan tâm tốt...Con gái chúng tôi học tại trường Stamford Grammar cho đến nay được gần 1 năm, Sự tiến bộ của cháu làm chúng tôi rất hài lòng, hiện nay cháu có thể hiểu và nói được cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Cháu được dạy để tự làm lấy một số việc nhỏ của bản thân, cháu rất năng động, dễ hoà nhập, làm quen và khá tự tin trong giao tiếp với các bạn, Những điều này theo chúng tôi nghĩ phần nhiều do cháu được học tập, dạy dỗ trong môi trường tập thể tại trường, lớp của cháu. Bây giờ, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ cháu đều nói với ba, má “ Good night, Mom, Dad, I love you, sweet dreams” Và điều đó làm cho chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi nghĩ sự lựa chọn ngôi trường đầu tiên trong cuộc đời cho con gái của chúng tôi thật sự thành công.

Nguyễn Thanh Hà
351/7B Lê Văn Sỹ, F13, Q3, HCM
0913 922 543